

Số.../BC-UBND

Yên Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM NĂM 2022**

#### **1. Khái quát tình hình của địa phương**

Tổng số hộ dân trên địa bàn xã là 2350 hộ với hơn 7701 nhân khẩu.

Xã Yên Hòa nằm trên địa bàn có giao thông đi lại thuận lợi giúp cho các hoạt động lưu thông dễ dàng và nhanh chóng. Địa bàn thôn xóm rộng nhưng dân cư tập trung nên việc thực hiện các hình thức sinh hoạt, các chính sách thuận tiện, có hiệu quả cao.

Hệ thống truyền thanh của xã được đầu tư, nâng cấp tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra xã còn đầu tư chú trọng đến trang thông tin điện tử và các kênh phương tiện truyền thông khác như zalo, facebook,...

Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm và chỉ đạo. Bố trí một cán bộ chuyên trách về công tác trẻ em. Hàng năm tổ chức vui tết trung thu, tết thiếu nhi cho các cháu trong toàn xã.

Thực hiện chính sách khuyến khích trong học tập, giúp đỡ động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em còn khá cao, tình trạng khai sinh quá hạn, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, tai nạn giao thông còn xảy ra.

#### **2. Kết quả thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.**

**Về tiêu chí 1:** Nguồn lực thực hiện quyền trẻ em

- Xã có bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã do cán bộ LĐTBXH xã phụ trách.

- Xã có bố trí công tác viên bảo vệ trẻ em tại thôn xóm, thực hiện đôn đốc trong việc khai sinh, chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng, và phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

- Có ban bảo vệ trẻ em cấp xã, thực hiện tốt chế độ giao ban, đánh giá định kỳ.

- Có nguồn lực ngân sách vận động từ nhân dân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tổ chức vui tết trung thu, tặng quà cho các cháu khó khăn. Với số tiền 30 triệu đồng/năm.

**Về tiêu chí: 2,3,4:** Tỷ lệ trẻ em khai sinh đúng quy định; tỷ lệ trẻ em bị xâm hại; tỷ lệ trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy.

Trong năm xã không phát sinh tình trạng trẻ em khai sinh không đúng quy định, trẻ em bị xâm hại và trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy.

#### **Về tiêu chí 5: Trẻ em bị tai nạn, thương tích**

Trong năm xã không có trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích và tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích từ 0,25 đến dưới 0,5/1000.

#### **Về tiêu chí 6: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp:**

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được trợ giúp kịp thời, đầy đủ các chính sách theo quy định.

Không có vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, bỏ rơi, mua bán.

**Về tiêu chí: 7,8,9;** Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi.

Xã đã thực hiện khá tốt các tiêu chí này. Đối với công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Trạm y tế xã phối hợp với các y tế thôn tổ chức rà soát, viết giấy mời, cập nhật thông tin đầy đủ nhằm đảm bảo cho việc tiêm phòng đầy đủ cho trẻ em và bà mẹ mang thai. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em.

#### **Về tiêu chí: 10,11: Trẻ em đến trường, lớp mầm non**

Phối hợp với nhà trường thường xuyên giao ban, giải quyết những khó khăn trong việc giáo dục học sinh. Phối hợp trao học bổng, tạo điều kiện cho mọi trẻ em đều được đến trường. Tỷ lệ trẻ em đến trường, lớp mầm non cao.

Phối hợp với các trường tổ chức các hoạt động, chương trình dành cho trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em đưa ra ý kiến, nguyện vọng.

**Đối với các tiêu chí 12:** Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em.

100% thôn xóm có nhà văn hóa – khu thể thao dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng để tổ chức các hoạt động, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho trẻ em.

Ngày quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu đều tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao cho trẻ em.

**Đối với tiêu chí 13:** Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em.

Tỷ lệ người dân và trẻ em hài lòng về việc thực hiện quyền trẻ em cao, được hỏi ý kiến thông qua các cuộc họp, gặp mặt.

#### **Tồn tại:**

Kinh phí hoạt động dành cho trẻ em còn hạn chế, bị động do còn phụ thuộc công tác vận động đóng góp nên ảnh hưởng tới hoạt động.

### **3. Phương hướng**

Vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật tim, mắt, môi, phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật;...

Ngoài ra còn kêu gọi sự đóng góp ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn xã, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.

Nhìn chung công tác vì trẻ em đã có nhiều hoạt động và có nhiều kết quả so với các năm trước. Tuy nhiên đối với thế hệ tương lai của đất nước, so với trẻ em thành phố trẻ em nông thôn còn thiếu thốn về các hoạt động tinh thần và vật chất. Đối với trẻ em nông thôn vẫn còn tình trạng lao động trẻ em. Nhiều trẻ em khi nghỉ hè phải lao động giúp gia đình: Cấy lúa, thu hoạch mùa màng, chăm sóc và chăn dắt trâu bò, bé em, nấu cơm. Một số trẻ nhỏ hơn thì bị “Sao nhãng” do bố mẹ phải đi làm kiếm tiền. Do đó trẻ chơi trong điều kiện rất nguy hiểm, xảy ra các tình huống tai nạn giao thông, tai nạn thương tích.

#### **\* Kiến nghị**

Quan tâm hơn nữa đến việc đổi mới về hình thức sinh hoạt phong phú để thu hút trẻ em.

Dành nhiều thời gian và kinh phí hơn nữa cho công tác trẻ em.

Có kế hoạch xây dựng các điểm vui chơi giải trí ở khu dân cư nông thôn kết hợp công tác quản lý trẻ em hạn chế tai nạn thương tích trẻ em./.

Trên đây là báo cáo công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của xã Yên Hòa. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện Yên Mô công nhận xã Yên Hòa là xã phù hợp với trẻ em và xét khen thưởng./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Lao động TBXH huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Trung Nam**